



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล</p> <p>สื่อแนะนำ (เพิ่มเติม) : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 เมื่อ 24 ม.ค. 67 โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัล สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นาโปลีโอเน เฟอร์รารา ศ.พิชิต ภาควิชาจักษุวิทยาและพยาธิวิทยา รองผอ.อาวุโสด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์มะเร็งมารีย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.แคลิฟอร์เนียแซนดิเอโก สหรัฐอเมริกา/อิตาลี ส่วนสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นพ.แบร์รี เอช. รูแมค จากสหรัฐฯ ศ.เกียรติกุณ สาขากุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.โคโลราโด สหรัฐฯ</p>	
<p>แผนพัฒนาสายด่วน 1330 อัจฉริยะ</p> <p>สื่อแนะนำ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. เห็นชอบแผนพัฒนาสายด่วน 1330 อัจฉริยะ รองรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ เพิ่มนัดหมายบริการ นัดพบแพทย์ออนไลน์ พร้อมยืนยันตัวตนรับบริการ ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน</p>	
<p>เตรียมเสนอร่างกม.กัญชาเข้า ครม.</p> <p>สื่อแนะนำ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยกร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา พ.ศ. ... ว่า ขณะนี้ปิดรับฟังความเห็นแล้ว ผลการแสดงความเห็นอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงร่างกฎหมาย คาดสามารถส่งร่างปรับปรุงเข้าสู่ ครม. ได้ภายใน ก.พ.นี้ พร้อมย้ำหากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา จะมีการแจ้งและเปิดเผยให้ปชช.รับทราบ ส่วนประเด็นโทษปรับกรณีใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 6 หมิ่นบาท หลักเกณฑ์ใช้การอ้างอิงจากกฎหมายอาญาเป็นหลัก</p>	
<p>Healthy Cities MODELS</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รว.สธ. เป็นประธานเปิด “มหกรรมสุขภาพดี ที่เพชรบูรณ์” (Good Health @Phetchabun) โดย จ.เพชรบูรณ์ มีชุมชนได้รับคัดเลือกเป็น Healthy Cities MODELS แล้ว 20 ชุมชน อยู่ระหว่างพิจารณาอีก 10 แห่ง ซึ่งจะเร่งขยายให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ด้านกรมอนามัย ได้มอบป้าย SAN Certificate “สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน” สำหรับสถานประกอบการ 5 ประเภท ขณะที่กรมวิทย์ฯ เตรียมมอบตราสัญลักษณ์ DMSc product เพื่อแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนในการรับรองความปลอดภัยและคุณภาพ นอกจากนี้ จ.เพชรบูรณ์ ยังมีศูนย์เวลเนส 11 แห่ง ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ แล้ว 3 แห่ง และมีแผนจะรับรองเวลเนสอัตลักษณ์ไทย 4 แห่ง โดยในปี 2567 มีเป้าหมายจะขยายไปยังชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ ให้มากที่สุด ตามศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์</p>	
<p>หน้าเบี้ยวครึ่งซีกรักษาหายขาดได้</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า อาการปากเบี้ยวหรือหน้าเบี้ยวครึ่งซีก คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งทำงานผิดปกติ สาเหตุมาจากการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 จะทำให้เสียความสามารถในการรับรส หลับตาไม่สนิท ขยับมุมปากไม่ได้ ออกเสียงไม่ชัด ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะบริเวณขมับหรือใบหูข้างที่เกิดอาการนำมาก่อนไม่กี่วัน หลังจากนั้นจะเริ่มเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นทีละน้อย และเห็นชัดเจนภายใน 48 ชั่วโมง สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด มักจะพบมากในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ เช่น หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ ผู้ที่รับประทานยากคุมกำเนิด เป็นต้น</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยเส้นประสาทจะสามารถฟื้นตัวเต็มที่ภายใน 3 เดือน หากตรวจพบอาการแสดงของไวรัสฮีสทีโอไอ หรือเชื้อเริม จะให้ยารักษาไวรัส แต่หากไม่พบสาเหตุ แต่ผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาเร็ว อาจพิจารณาให้ยาสเตียรอยด์ และต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูเส้นประสาทร่วมด้วย</p>	
<p>ตรวจสอบเครื่องสำอางอันตราย</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- อย. ตรวจสอบและสั่งซื้อตัวอย่างเครื่องสำอางจากร้านค้าในเฟซบุ๊กชื่อ Bonny Princess, belovedestiny.beauty.shop, ครีมูมิคี้ รักษาฝ้า กระ จุดต่างดำ, Pimmycool, tonson shop และ Aphichaya Thanasri รวมผลิตภัณฑ์ 16 รายการ พบสารสเตียรอยด์-ปรอท พร้อมเตือน ปชช.เลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน</p>	
<p>จัดเมนูสุขภาพคุณแล่นกีฬาสีสปอร์ต สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- พทป.กชกร กลิ่นมาลี รองหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.เพชรบุรี เผยว่า จ.เพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันอีสปอร์ตในเกม ROV ช่วงเดือน เม.ย. 67 สสจ.ได้ร่วมดูแลเรื่องอาหารในการแข่งขัน เป็นเมนูสุขภาพและอาหารเป็นยา รวมถึงใช้วัตถุดิบอาหารจากพื้นที่ โดยอาหารทั้งหมดจะถูกคำนวณแคลอรี โภชนาการ และสรรพคุณทางแพทย์แผนไทยก่อนนำไปเสิร์ฟ นอกจากนี้ จะนำ "กลิ่นสุขภาพวัฒน์" ของ รพ.พระจอมเกล้า มาใช้ในห้องแข่งขัน</p>	
<p>สงขลาเร่งสกัดโรคพิษสุนัขบ้า สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- สสอ.เมืองสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์จ.สงขลา และเทศบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่จุดเกิดโรคค้ำยทหารเรือสงขลา มีสุนัขและแมวได้รับวัคซีน 74 ตัว และจับสุนัขจรจัดไปกักขังไว้ดูอาการ 6 ตัว รวมทั้งร่วมกับท้องถิ่นเฝ้าระวังพื้นที่ใกล้เคียง หลังตรวจพบสุนัขตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา 30 วัน ในรัศมี 5 กิโลเมตร</p>	
<p>ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย AI สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์)</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรวงทอง รมว.ตีสี่ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ AI for Better Life ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย AI ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้เวลาตรวจสั้นเพียง 3 นาที คิกออฟแล้วที่ กทม. ก่อนจะขยายผลไป ตจว. พร้อมระบุ มะเร็งปอดระยะแรกไม่แสดงอาการจึงเกิดการสูญเสียเป็นอันดับต้น ๆ ของโรคมะเร็ง</p>	
<p>กัมพูชาพบป่วยไข้หวัดนก สื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ รอบโลกวันนี้, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, xinhuaathai)</p> <p>- สธ.กัมพูชา ยืนยันพบเด็กชายป่วยไข้หวัดนก H5N1 รายแรกของปี 2567 อยู่ระหว่างสืบหาต้นตอของเชื้อ</p>	